

ด่วนที่สุด

ที่ กบ ๐๐๖๓.๓/ว ๑๘/๖



ถึง สำนักงานเทศบาลเมืองกระบุรี และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ และได้โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุให้จังหวัดสำหรับจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในอัตราแบบ ขึ้นบันไดให้แก่ผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ สำหรับจ่ายเป็นเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิในพื้นที่ไปแล้ว นั้น

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงการคลังเกี่ยวกับแนวทางการกันเงินไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ โดยได้ขยายเวลาออกไปถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๕๖

ดังนั้น เพื่อให้ดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครอบคลุมทั่วถึง บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายรัฐบาล และสามารถเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ เงินงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการที่ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ หากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ และมีความจำเป็นต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพิ่มเติม ขอให้รีบดำเนินการรายงานให้จังหวัดทราบภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ ให้จึงได้ทางโทรสาร ๐ ๗๕๖๑ ๑๘๘๘ , ๐ ๗๕๖๒ ๒๔๓๗ หากไม่รายงานภายในกำหนดถือว่าได้รับการจัดสรรงบประมาณ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามจำนวนผู้มีสิทธิแล้ว

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่



กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร/โทรสาร ๐ ๗๕๖๑ ๑๘๘๘, ๐ ๗๕๖๒ ๒๔๓๗